

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Cùng ngày, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, trao 100 suất quà tết cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ.

* Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đi thăm, tặng quà tết tại huyện Thái Thụy.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã tặng quà động viên cấp ủy, chính quyền và các lực lượng làm nhiệm vụ tết của các xã: Thái Thượng, Thụy Ninh, Thụy Chính. Đồng thời, cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed trao 150 suất quà tết, mỗi suất trị giá 400.000 đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của 3 xã. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh mong các gia đình khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

* Đồng chí Vũ Thanh Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đến thăm, chúc tết các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trực tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và trao quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Thụy Xuân (Thái Thụy).

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng quà tết động

viên các cán bộ, chiến sĩ tại Đồn Biên phòng Trà Lý, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền và trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thụy Xuân.

Tại những nơi đến trao quà, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã động viên, mong các cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ trực chiến đấu. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân, ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tàng trữ, vận chuyển, sử dụng và buôn bán pháo nổ, góp phần giữ bình yên cho nhân dân, vui xuân đón tết an toàn. Đồng chí đề nghị nhân dân các địa phương chủ động phối hợp với lực lượng biên phòng làm tốt công tác bảo đảm an ninh biên giới biển trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; các hộ nghèo, cận nghèo nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế để thoát nghèo.

* Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen trao quà tết tại xã Tân Hòa (Vũ Thư).

100 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng đã được trao cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi neo đơn. Đồng chí Phó



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm dây chuyền sản xuất, động viên người lao động nhà máy Tân Đệ 7, Công ty Tân Đệ.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Tân Hòa tích cực chăm lo, bảo đảm tốt các điều kiện để nhân dân vui tết, đón xuân an toàn; quan tâm đến đời sống cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi; tạo mọi điều kiện để các hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và thoát nghèo.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao quà cho xã Tân Hòa.

* Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao 100 suất quà tết cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Đông Quý (Tiền Hải). Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong bà con vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, góp phần làm cho quê hương thêm giàu đẹp, phồn vinh.

Nhân dịp này, đồng chí Phó

Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quà tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tới cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.

* Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm và trao quà tết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

100 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng được đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các doanh nghiệp trao

cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ y tế Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Toàn bộ kinh phí do Công ty Cổ phần Thương mại và tổng hợp Toàn Văn và Công ty Hoa Sơn hỗ trợ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc các bệnh nhân mau bình phục sớm về đón tết cùng gia đình. Chia sẻ khó khăn, vất vả với cán bộ y tế vì số lượng bệnh nhân cấp cứu gia tăng những ngày giáp tết, đồng chí chúc đội ngũ cán bộ y tế luôn mạnh khỏe, yêu nghề, hết lòng vì bệnh nhân, xứng đáng là những chiến sĩ áo trắng trong lòng nhân dân. Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ động nguồn thuốc, bố trí cán bộ trực sẵn sàng trong mọi tình huống để thực hiện tốt công tác cấp cứu, điều trị bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

* Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, tặng quà hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã An Mỹ (Quỳnh Phụ).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao 100 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng đến hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách phát triển kinh tế, vượt khó vươn

lên ổn định cuộc sống, đón tết an vui.

* Hội Nông dân tỉnh trao 20 suất quà trị giá mỗi suất 20.000 đồng cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của xã Mỹ Lộc (Thái Thụy).

Cũng trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Hội Nông dân tỉnh đã vận động các nguồn lực xã hội trao 470 suất quà cho các hội viên thuộc diện nghèo, cận nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá hơn 220 triệu đồng.

* Nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Hưng đã tiếp nhận từ Hội LHPN tỉnh và vận động xã hội hóa trao 160 suất quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi được Hội LHPN huyện nhận đỡ đầu trên địa bàn huyện.

Mỗi suất quà trị giá 400.000 - 500.000 đồng. Ngoài ra, hội LHPN các xã, thị trấn đã làm tốt công tác huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, con em xa quê, từ mô hình thu gom phế liệu cũng đã trao hàng trăm suất quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động thường niên, nghĩa tình của các cấp hội LHPN huyện Đông Hưng góp phần thực hiện mục tiêu 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn có quà tết.

Ứng trực 24/24 giờ khám, cấp cứu, điều trị cho người bệnh dịp tết

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang đến rất gần.

Các cơ sở y tế trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chủ động điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc, trang thiết bị y tế bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh xuyên suốt, toàn diện.

Thường vào dịp tết Nguyên đán, số lượng bệnh nhân vận chuyển cấp cứu sẽ tăng. Do đó, để bảo đảm công tác vận chuyển cấp cứu, Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình đã bố trí 6 kíp thường trực, mỗi kíp gồm có bác sĩ, lái xe hoặc cả bác sĩ, điều dưỡng, lái xe. Bác sĩ Ninh Ngọc Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình chia sẻ: Các bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm xác định ngày thường hay ngày tết cũng luôn sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ để góp phần bảo đảm sức khỏe của nhân dân. Hiện tại, Trung tâm có 22 nhân viên nữ, nhiều người con nhỏ, nhà xa nhưng vẫn tích cực tham gia vận chuyển, cấp cứu, chấp nhận không được ở gần gia đình ngày tết.

Số lượt vận chuyển nhiều và tăng vào dịp tết, có thời điểm cán bộ Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình phải vận chuyển 70 chuyến/ngày, không chỉ ở trong tỉnh mà còn phải chuyển tuyến trên nếu bệnh nhân nặng. Ngoài bệnh nhân cao tuổi, bị mắc các bệnh mạn tính còn nhiều bệnh nhân bị tai nạn giao thông, thương tích. Tác



Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng kiểm tra lại các tủ thuốc.

đường là tình trạng nhiều xe vận chuyển thường gặp khi chuyển bệnh nhân lên Hà Nội dịp tết. Bên cạnh đó, nhiều xe chưa kịp quay đầu về nghỉ, ăn uống đã phải tiếp tục vận chuyển bệnh nhân ngay khi tiếp nhận thông tin. Nhanh nhẹn nào tốt phút ấy, những chuyến xe mang theo sinh mệnh người bệnh không cho phép bác sĩ, nhân viên y tế 115 chậm trễ.

Có thể tiếp nhận sản phụ, bệnh nhân cấp cứu bất cứ lúc nào nên Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đã bố trí cán bộ ứng trực 24/24 giờ. Bác sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Phó Trưởng khoa Đẻ - Cấp cứu, Bệnh viện

Phụ sản Thái Bình cho biết: Bất kỳ hoàn cảnh, điều kiện thế nào, các cán bộ, nhân viên cũng luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Ngoài trực cấp cứu tại Bệnh viện, chúng tôi còn cử các kíp hỗ trợ tuyến dưới. Ngày nay, nhanh chóng nào tốt phút ấy, những chuyến xe mang theo sinh mệnh người bệnh không cho phép bác sĩ, nhân viên y tế 115 chậm trễ.

Tại các bệnh viện tuyến huyện, kế hoạch trực 4 cấp gồm: lãnh đạo, chuyên môn, hành chính hậu cần và tự vệ cũng đã được xây dựng. Để bảo đảm công tác khám chữa bệnh được thực hiện thông suốt, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng đã có

kế hoạch phân công lịch trực cho cán bộ, nhân viên, thường trực cấp cứu 24/24 giờ. Bác sĩ Phạm Văn Cải, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng cho biết: Để bảo đảm công tác trực cấp cứu, khám chữa bệnh ngày tết, ngay từ tháng 12 âm lịch, Bệnh viện đã triển khai công tác thường trực, trực 4 cấp. Trong trực chuyên môn có 3 kíp trực theo các hệ như: cấp cứu nội nhi, ngoại 3 chuyên khoa và sản. Danh sách cán bộ trực được công khai trên mạng nội bộ của đơn vị. Các kíp trực phải bảo đảm cấp cứu, điều trị, chỉ viện chuyên môn cho tuyến dưới khi có yêu cầu; ứng phó với các diễn

biến dịch bệnh có thể xảy ra dịp tết; chuẩn bị thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị sẵn sàng cấp cứu bệnh nhân.

Việc cấp cứu hay điều trị cho bệnh nhân chạy thận không thể gián đoạn kể cả ngày tết. Vì thế, cán bộ đơn nguyên thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng cũng đã sẵn sàng ứng trực với tinh thần cao nhất vì sức khỏe người bệnh. Điều dưỡng Nguyễn Thị Hoa, đơn nguyên thận nhân tạo Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng cho biết: Với vai trò trách nhiệm của mình, chúng tôi đã phân công cán bộ làm xuyên tết bảo đảm bệnh nhân chạy thận nhân tạo được chạy thận liên tục không bị gián đoạn ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngày tết, ai cũng muốn sum họp bên gia đình nhưng đôi khi phải gác lại tất cả, mỗi người đều cố gắng làm việc đem lại sức khỏe và niềm vui cho người bệnh.

Dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội, nhu cầu giao thương tăng cao, cùng với thời tiết chuyển mùa thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh truyền nhiễm lây lan, có thể gia tăng số ca mắc. Nguy cơ dịch chống dịch là rất lớn nếu chủ quan, lơ là. Cùng với các cơ sở khám chữa bệnh, hệ thống y tế dự phòng từ tuyến tỉnh đến tuyến xã cũng đã có kế hoạch với các phương án phòng, chống dịch.

Gác lại hạnh phúc riêng, những chiến sĩ áo trắng đã sẵn sàng với các kíp trực để cấp cứu, chăm sóc, điều trị cho người bệnh. Niềm vui lớn nhất của họ là người bệnh vượt qua cơn nguy kịch, bệnh nhân đáp ứng điều trị tốt, sớm được ra viện, trở về nhà sum vầy với gia đình.

NHU HOÀNG

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 16/1
Việt Nam: 27 ca mắc mới ghi nhận trong ngày
Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 16/1, cả nước ghi nhận 27 ca mắc Covid-19 mới. Trong ngày, 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số bệnh nhân nặng đang thở oxy là 3 bệnh nhân. Đến nay, cả nước đã tiêm được hơn 265,9 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.
Thái Bình: Các cơ sở y tế không tiếp nhận thêm bệnh nhân Covid-19 mới



Nhân viên y tế giám sát dịch Covid-19 ngẫu nhiên trong cộng đồng.

Ngày 15/1, các cơ sở y tế không tiếp nhận thêm bệnh nhân Covid-19 mới nhập viện điều trị. Tính đến hết ngày 15/1, Thái Bình đã tiêm được hơn 4,338 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19; trong đó, người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 đạt 95,57%; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt gần 69,5%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 92,75%, tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là hơn 70,8%.

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỐ Y TẾ: 0969.851.212 / 0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 / 0227.3831.885

**VŨ THƯ
Tạo môi trường an toàn, lành mạnh để nhân dân đón xuân**

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023, huyện Vũ Thư đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để nhân dân vui tết, đón xuân. Đồng loạt các giải pháp được các cấp, các ngành triển khai quyết liệt nhằm giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn.

Xã Minh Quang nằm ở vị trí gần trung tâm huyện, có hệ thống giao thông mở và kết nối, địa bàn tập trung 18 công ty, xí nghiệp, 45 quán kinh doanh tạp

hóa, 19 hộ kinh doanh dịch vụ vận tải. Chủ tịch UBND xã Minh Quang Đoàn Quang Chiểu cho biết: Để bảo đảm an ninh trật tự dịp tết cổ truyền năm nay, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về Luật số 14/2017/QH14, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP. Đặc biệt, xã quán triệt tinh thần nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và mỗi người dân, không chỉ là trách nhiệm riêng của lực lượng công an, từ đó giao nhiệm vụ, phân công địa bàn quản lý, bảo đảm an ninh trật tự cho từng

chi bộ, cơ sở thôn và mỗi cán bộ, đảng viên. Xã duy trì hiệu quả hoạt động của các mô hình quần chúng tự quản; chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp với Công an huyện nhận và thành lập 6 tổ xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong thời điểm nhân dân đón tết cổ truyền.

Cùng với Minh Quang, thời điểm này, các xã, thị trấn của huyện Vũ Thư tập trung triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt Luật số 14 và Nghị định số 137. Ông Phạm Công Điện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Vũ Thư cho biết: Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều ưu đãi và thành lập 6 tổ công tác kiểm tra việc bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Quý Mão ở các địa phương. Huyện sẽ huy động 300 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ về cơ sở, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại 100% xã, thị trấn dịp tết. Thông qua hệ thống truyền thanh, tuyên truyền lưu động và các khẩu hiệu, băng rôn, áp phích chủ động tuyên

truyền nâng cao kiến thức pháp luật, cảnh báo cho người dân về phương thức, hoạt động của các loại tội phạm. Đặc biệt, tết cổ truyền là thời gian cao điểm diễn ra các hoạt động giao lưu, buôn bán, lễ hội truyền thống, huyện đã chỉ đạo Công an huyện và các địa phương quan tâm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên toàn bộ các tuyến đường và bến đò, bến phà.

Giữ vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng công an từ huyện đến cơ sở đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. Trung tá Bùi Huy Đình, Trưởng Công an huyện Vũ Thư cho biết: Đơn vị đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm. Đến ngày 20 tháng Chạp, đã phối hợp với các địa phương hoàn thành ký cam kết thực hiện Luật số 14, Nghị định số 137 với 99% hộ dân và 100% cơ quan, đơn vị, trường học. Từ ngày 23 tháng Chạp đến mừng 9 tháng Giêng,

cán bộ, chiến sĩ trực 100% quân số. Đơn vị thành lập tổ cơ động sẵn sàng hỗ trợ kịp thời các địa phương xử lý các vụ việc phát sinh về an ninh trật tự dịp tết. Dịp tết năm nay, chúng tôi sẽ quyết liệt phát hiện, xử lý các trường hợp lái xe ô tô, mô tô vi phạm về nồng độ cồn.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, UBND huyện và sự

vào cuộc tích cực của các đơn vị, địa phương, huyện Vũ Thư quyết tâm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không xảy ra vi phạm về pháp, giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để nhân dân đón tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, phấn khởi.

QUỲNH LƯU



Các tổ tự quản an ninh trật tự tại xã Hòa Bình (Vũ Thư) tăng cường lực lượng bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực chợ Thống.